



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๕๘

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่สภานักศึกษาร่วมกับองค์กรนักศึกษาได้ยื่นหนังสือต่ออธิการบดีเพื่อร้องเรียนการจัดการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลความเป็นจริง เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนวางแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมอบหมายให้งานกิจกรรมนักศึกษา ตอบข้อร้องเรียนของสภานักศึกษา และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. การเลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษา

ประเด็นที่ ๑ ข้อร้องเรียนที่กล่าวว่า “เนื่องจากในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษาเพียงคนเดียว ทำให้งานกิจกรรมนักศึกษา ออกประกาศมาเพื่อรับรองผู้สมัครเพียงคนเดียว”

ประเด็นที่ ๒ ข้อร้องเรียน “ตามประกาศข้อ ๗.๒ ได้ออกระเบียบมาได้อย่างไรไม่มีความเป็นประชาธิปไตย”

ประเด็นที่ ๓ ข้อร้องเรียน “ในการออกประกาศในข้อดังกล่าวมิได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเลย”

ประเด็นที่ ๔ ข้อร้องเรียน “ขอให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษาใหม่”

ประเด็นที่ ๕ ข้อร้องเรียน “เกิดกรณีที่บัตรเลือกตั้งนายกองค์กรศึกษามาอยู่ในที่บัตรของสภานักศึกษาเป็นจำนวนมาก”

๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา

ประเด็นที่ ๑ “ขาดความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง

ประเด็นที่ ๒ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาของคณะหนึ่งมาอยู่ในที่บัตรเลือกตั้งของอีกคณะหนึ่ง ซึ่งสภานักศึกษาเป็นองค์กรที่ต้องดูแลและพิทักษ์สิทธิ์ของนักศึกษา แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้กลับถูกละเมิดสิทธิ์ขององค์กรไป

๓. การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

๔. วาระการดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรนักศึกษา วาระการดำรงตำแหน่งปี ๒๕๕๙

ทั้งนี้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษา ได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษายังมีบางส่วนที่ไม่รอบคอบรัดกุม ซึ่งจะได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การดำเนินงานทุกประเด็นต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร